

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

**เป้าประสงค์ที่ 1.1** บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรู้และทักษะทางสังคมโดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรู้และทักษะทางสังคม โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส				งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4							
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
<b>กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินการให้บัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ</b>														
1	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ													
	1.1 โครงการการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและการออกกำลังกาย (Comprehensive)	1) เพื่อจัดทำ ปรับปรุง และวิพากษ์ข้อสอบให้เหมาะสมรูปแบบและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) 2) ปรับปรุงข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบเพื่อใช้เก็บเป็นคลังข้อสอบสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกรุ่นต่อไป 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา	1) จำนวนข้อสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอย่างน้อย 100 ข้อ 2) จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าสอบ	ต.ค.59 - ธ.ค. 59				10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	1.2 การพัฒนาข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ทางทฤษฎีและทักษะวิชาชีพทางกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559	1) ปรับปรุงข้อสอบ Comprehensive และข้อสอบ OSCE ให้สอดคล้องกับหลักการ ICD 10 เพื่อเป็นแนวทางในการสอบขั้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 2) สามารถประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษากายภาพบำบัดได้จริง 3) เพื่อเก็บเป็นคลังข้อสอบ Comprehensive และข้อสอบ OSCE สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นต่อไป	1) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขั้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 2) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกระดับไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3) มีการพัฒนาการเก็บข้อสอบเป็นหมวดหมู่ไว้ในคลังข้อสอบ	ต.ค. 59 - ก.ย.60				71,000					71,000	ภาควิชากายภาพบำบัด
<b>กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น</b>														
1	โครงการพัฒนาอาจารย์													
	1.1 โครงการทุนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ	เพิ่มอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่สามารถขอทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ที่ขอทุนอบรมฯ (ค่าเป้าหมาย 100 %)	ต.ค. 59 - ก.ย.60				45,000					45,000	ฝ่ายวิชาการ
	1.2 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ	ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวนอาจารย์ที่ไปอบรมต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย = 5%)	ต.ค. 59 - ก.ย.60							100,000		100,000	ฝ่ายวิชาการ
	1.3 โครงการครูและบุคลากรดีเด่น	เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	มีครูและบุคลากรได้รับรางวัล	ต.ค.59 - ธ.ค. 59				10,000					10,000	ฝ่ายวิชาการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ		
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
	1.4 แผนการศึกษาต่อของคณาจารย์	เพิ่มอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่สามารถไปศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ที่กำหนดตามแผน (ค่าเป้าหมาย = 100%)	ต.ค. 59 - ก.ย.60				-					-	ฝ่ายวิชาการ
<b>กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกด้านทั้งในและนอกสถาบันเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นธรรมศาสตร์และความเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม</b>														
1	โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและทักษะด้านวิชาชีพและ/หรือวิชาการ													
	1.1 โครงการ เรื่องแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมและเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาของผู้เรียน	จำนวนหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 25% ที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการสอน				ก.ค.- ก.ย 60	15,000					15,000	ฝ่ายวิชาการ
	1.2 โครงการอบรม การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อพัฒนากระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา	จำนวนรายวิชาที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 หลักสูตร			มิ.ย. 60		10,000					10,000	ฝ่ายวิชาการ
	1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา	เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางวิชาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 60% 2) บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนากีฬามีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มขึ้น				ก.ค.- ก.ย 60	10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	1.4 โครงการนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ	ส่งเสริมให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเรียน	มีนักศึกษาได้รับรางวัล	ต.ค. 59 - ธ.ค. 59				-					-	ฝ่ายวิชาการ
	1.5 โครงการมีขณินิเทศนักศึกษา	1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละชั้นปีได้ 2) เพื่อให้ศึกษานำข้อมูลจากโครงการไปใช้ประโยชน์สำหรับเตรียมตัวในการเรียนวิชาต่างๆ	1) นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละชั้นปี 2) นักศึกษาสามารถนำข้อมูลจากโครงการไปใช้ประโยชน์สำหรับเตรียมตัวในการเรียนวิชาต่างๆ				ก.ค.- ก.ย 60		20,000				20,000	ฝ่ายการนักศึกษา
	1.6 โครงการวันมหิดล	1) เพื่อให้นักศึกษาได้บริการในการประเมินภาวะสุขภาพและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน 2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาในด้านการเสริมสุขภาพและเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก รวมถึงการฝึกฝนการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพทางด้านสุขศาสตร์ 3) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ	1) นักศึกษาสามารถให้บริการในการประเมินภาวะสุขภาพ และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการศึกษาดังกล่าวสามารถสร้างทักษะการใช้วิชาชีพ				ก.ค.- ก.ย 60	20,000	20,000				40,000	คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
	1.7 โครงการการจัดตั้งกองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มธ.	1) เพื่อสนับสนุนการบริหารของคณะในการจัดสรรทุนการศึกษา 2) เพื่อให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	1) จำนวนกองทุนที่สมาคมศิษย์เก่าและ/หรือศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ มธ. มีส่วนร่วม 2) นักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	ต.ค. 59 - ก.ย.60				1,000					1,000	คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
		3) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ การ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์และ สมาคมศิษย์เก่าคณะ สหเวชศาสตร์													
	1.8 การประชุมวิชาการและการนำเสนอ ผลงานวิจัยทางการศึกษา	1) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา และทางการกีฬา ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์  2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาของ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ คณะสห เวชศาสตร์ ต่อวงการกีฬาในระดับประเทศ	1) อาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความรู้และทักษะทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา และทางการกีฬาโดย อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  2) มีการนำเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง			มิ.ย. - ก.ย. 60			10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	1.9 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานปริญญาบัตรระหว่างนิสิต-นักศึกษา เทคนิคการแพทย์	1) เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาเทคนิค การแพทย์ และคณะจารย์ เห็นความสำคัญ ของการทำวิจัย และสนใจในการทำวิจัย มากขึ้น  2) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้และ ประสบการณ์จากการทำวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ต่างสถาบัน  3) เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ สอนของรายวิชาวิจัยระหว่างสถาบัน	1) ร้อยละนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินการด้านต่างๆ อยู่ในระดับ 3 (จาก 5 ระดับ)  2) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา บัณฑิตที่เข้าร่วมต่อนักศึกษาระดับปริญญา บัณฑิตทั้งหมด  3) จำนวนโครงการวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยในรูปแบบลายลักษณ์ และด้วย วาจา		ม.ค. - มี.ค. 60				50,000				50,000	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	
	1.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิต บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS	1) มีการเตรียมพร้อมอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ทักษะ ในการสอนแนวใหม่ และเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอน  2) มีวิชาต้นแบบสำหรับการเรียนการสอน แนวใหม่ ได้แก่วิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสาร และวิชาที่ใช้ Google Application for education	1) มีการเตรียมความพร้อมอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะ ในการสอนแนวใหม่ และเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอน  2) มีวิชาต้นแบบสำหรับการเรียนการสอน แนวใหม่ได้แก่วิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสาร และวิชาที่ใช้ Google application for education		ต.ค. 59 - มี.ค. 60				30,000				30,000	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	
2	โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะทาง														
	2.1 โครงการพัฒนาความคิด จิตธรรมศาสตร์	1) เพื่อพัฒนาความคิดของนักศึกษาและ ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นธรรมศาสตร์  2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้จักตนเองและ กำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวได้	ร้อยละนักศึกษาที่นำข้อมูลจากโครงการไป ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเรียน การ ซ่อมและการแข่งขันกีฬา อย่างน้อย 50% และร้อยละนักศึกษาที่ระบุถึงเป้าหมาย ทางการเรียนและทางการกีฬาได้มากขึ้น			เม.ย.60 - ก.ย.60			50,000					50,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
	2.2 โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย	1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย  2) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย  3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำรางวัล หรือ ผลงานการเรียนเป็นใบเบิกทาง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้	1) จำนวนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับมอบรางวัลจากคณะ  2) นักศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย  3) นักศึกษาได้รับยกย่องและได้รับประกาศเกียรติคุณ จากคณะและมหาวิทยาลัย	ต.ค. 59 - ก.ย.60				34,000						34,000	คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
	2.3 โครงการประกวดการร้องเพลงเชียร์ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถขับร้องเพลงของสถาบันได้อย่างถูกต้อง  2) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในบทเพลงและสถาบัน  3) เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนได้	1) นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมสันตนาการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน  2) นักศึกษาสามารถขับร้องเพลงของสถาบันได้อย่างถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในบทเพลงของสถาบัน  3) นักศึกษามีความสามัคคี และได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย	ต.ค. 59 - ธ.ค. 59				5,000	10,000				15,000	คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา	
	2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและจริยธรรมแก่นักศึกษากายภาพบำบัด	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษากายภาพบำบัดทั้ง 4 ชั้นปี  2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการทำกิจกรรมร่วมกัน  3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต กายภาพบำบัดที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรมที่ดีสูงสุด	1) จำนวนนักศึกษากายภาพบำบัดในแต่ละชั้นปีที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 (ยกเว้นโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษากายภาพบำบัด)  2) จำนวนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรียน เข้าร่วมอย่างน้อยละ 80 (สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษากายภาพบำบัด)	ต.ค. 59 - ก.ย.60				5,000					5,000	ภาควิชากายภาพบำบัด	
<b>กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา</b>															
1	โครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา														
	1.1 โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา	1) เพื่อจัดพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  2) เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการทำกิจกรรม	1) นักศึกษามีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  2) นักศึกษามีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา	ต.ค. 59 - ธ.ค. 59				10,000					10,000	คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
		3) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาด้วยกันในการทำงานร่วมกัน และ ร่วมกับผู้อื่น 4) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา													
1.2	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษา กายภาพบำบัด	1) เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ที่จะต้อง ขึ้นฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2) เพื่อให้ให้นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเองและการดูแล สุขภาพเบื้องต้นและเหมาะสม	นักศึกษาร้อยละ 100 จะต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัยทาง Chest x-ray และตรวจทาง ห้องปฏิบัติการในการดูไวรัสตับอักเสบ	ต.ค. 59 - มี.ค. 60				24,500					24,500	ภาควิชากายภาพบำบัด	
1.3	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ ปรึกษาได้พบปะและรับฟังปัญหา ให้การ ปรึกษาและแนะนำเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ในมหาวิทยาลัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และ ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา	1) อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับดีต่อ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการปรับเปลี่ยน 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีต่อ กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา	ต.ค. 59 - ก.ย.60				1,000					1,000	คณะกรรมการ ฝ่ายการนักศึกษา	
1.4	โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชากายภาพบำบัด	1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น วางแผนการเรียนและการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสำหรับ การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา 3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต กายภาพบำบัดที่มีคุณภาพสู่สังคม	1) นักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้ชีวิต นักศึกษามหาวิทยาลัย 2) อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสำหรับการ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนของนักศึกษา		ก.พ. 60 - ก.ย. 60			12,300					12,300	ภาควิชากายภาพบำบัด	
1.5	โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ พัฒนากีฬา	1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ และเปลี่ยน ความคิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้ ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสำหรับ การป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาได้ 3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ สังคม	1) นักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้ชีวิต นักศึกษามหาวิทยาลัย 2) อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสำหรับการ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนของนักศึกษา	ต.ค. 59 - มิ.ย. 60				11,000					11,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ		
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
1.6	โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา	<p>1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน</p> <p>2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งของนักศึกษาสำหรับฟังปัญหาและให้การปรึกษา แนะนำนักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้</p> <p>3) เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในปัจจุบันและในอนาคต</p>	ร้อยละนักศึกษาที่เกิดความพึงพอใจในการพบปะและการให้คำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา				ส.ค - ก.ย. 60	3,000					3,000	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
								437,800	50,000	-	100,000	-	587,800	

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

**เป้าประสงค์ที่ 1.2** ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม



วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4	งบรายได้	กองทุน	กองทุน	งบ รพ.	งบอื่น ๆ		
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม	วิจัย	มธ.			
<b>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา สร้างระบบและกลไกในการบริหาร กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานในหลักสูตรต่างๆ</b>														
1	โครงการประเมินผล/ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ													
	1.1 โครงการประชุมสัมมนาประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสหเวชศาสตร์การกีฬา	1) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2) เพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคของหลักสูตร 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย หลักสูตร ศศ.บ. สาขาการจัดการการกีฬา และหลักสูตร ศศ.บ. สาขาการฝึกสอนกีฬา		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	30,000							30,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	1.2 โครงการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีความถนัดในกีฬาอีสปอร์ตให้สอนอีสปอร์ตเป็น	1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการสอนกีฬาอีสปอร์ตให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 2) เพื่อสร้างผู้สอนอีสปอร์ตที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม	1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการประเมินความสามารถในการสอนอีสปอร์ตมากกว่าร้อยละ 60 2) ผู้เข้ารับการฝึกอีสปอร์ต มีความพึงพอใจต่อการสอนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 60 3) นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 85		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	8,000							8,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
	1.3 โครงการจัดทำร่างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์/สาขารังสีเทคนิค	มีหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	ความสำเร็จในการจัดตั้งสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ตามแผน		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	10,000							10,000	ฝ่ายวิชาการ
<b>กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล</b>														
1	โครงการจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาหลัก/เลือกที่เป็นภาษาอังกฤษ													
	1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก	เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ	มีรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย 2 รายวิชา ต่อปี		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	-							-	ฝ่ายวิชาการ
	1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นพื้นฐาน	เพื่อให้ให้นักศึกษามีการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	มีรายวิชาที่สอนเป็นแบบปัญหาเป็นพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย 2 รายวิชา ต่อปี		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	-							-	ฝ่ายวิชาการ
<b>กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ</b>														
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชากายภาพบำบัด	1) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของภาควิชากายภาพบำบัด 2) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความรู้ ในแต่ละสาขาวิชา 3) เสริมสร้างความสามัคคี ภายในภาควิชา	มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างน้อย 80%		ต.ค. 59 - ก.ย. 60	4,700							4,700	ภาควิชากายภาพบำบัด
							52,700	-	-	-	-	-	52,700	

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจัย

**เป้าประสงค์ที่ 2.1** คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส				งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4								
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
<b>กลยุทธ์ที่ 1</b> ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ด้านการผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ															
1	โครงการจัดทำแผนการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์	เพื่อจัดทำแผนดำเนินการกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559	ความสำเร็จการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน	ต.ค.-ธ.ค.59									-	ฝ่ายวิจัย	
2	โครงการสนับสนุนพัฒนาความสามารถด้านการดำเนินงานวิจัย			ต.ค.59-ก.ย. 60						200,000			200,000	ฝ่ายวิจัย	
	2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับบูรณาการวิชาการ	1) สร้างประสบการณ์การทำงานวิจัย	1) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน												
	2.2 ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์	2) เพิ่มโอกาสการพัฒนาผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะฯ	2) จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย							450,000			450,000		
	2.3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยคณะวิทยาศาสตร์									400,000			400,000		
	2.4 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน									100,000			100,000		
	2.5 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่									400,000			400,000		
	2.6 ทุนร่วมสมทบระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และ มธ.									600,000			600,000		
	2.7 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ									240,000			240,000		
3	โครงการเพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัย			ต.ค.59-ก.ย. 60						60,000			60,000	ฝ่ายวิจัย	
	3.1 โครงการจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย (Research Clinic)	1) เพื่อช่วยเหลือการทำโครงร่างงานวิจัยในด้าน 1) พัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/การขอจริยธรรมการทดลองในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง  2) การดำเนินการวิจัย วิธีวิจัยและสถิติ  3) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย	1) โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมขอคำปรึกษารวมทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่กำหนดไว้ในโครงการ  2) มีอาจารย์หรือโครงร่างงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีการขอจริยธรรมการทดลองในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง  3) มีโครงการวิจัยที่เข้ามาขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะหรือการช่วยเหลือในด้านวิธีวิจัยและสถิติ  4) มีโครงการวิจัยที่เข้ามาขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะหรือการช่วยเหลือในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย												
	3.2 โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน/หรือในสัตว์/ความปลอดภัยทางชีวภาพ	1) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้รับความรู้ในแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล	1) คณาจารย์และนักวิจัยมีความเข้าใจในหลักการจริยธรรมการวิจัยในคนมากขึ้น							75,000			75,000	ฝ่ายวิจัย	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ		
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
		2) เพื่อให้ คณาจารย์ นักวิจัย ได้รับความรู้พื้นฐานในแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคนให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  3) เพื่อให้ได้ทราบถึงการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพ (ทางเทคนิคการแพทย์) และการทดลองทางคลินิก (ทางกายภาพบำบัด)	2) คณาจารย์และนักวิจัยทราบวิธีปฏิบัติในการขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  3) คณาจารย์และนักวิจัยเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนได้อย่างถูกต้องและไม่ล่าช้า											
3.3	โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านงานวิจัย	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้	1) จำนวนอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  2) จำนวนอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทางการวิเคราะห์			ต.ค.59-ก.ย. 60		10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.4	การประชุมสัมมนาข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยและจริยธรรมการวิจัย รวมถึงแหล่งทุน	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยและจริยธรรมการวิจัย รวมถึงแหล่งทุน	บุคลากรได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยและจริยธรรมการวิจัย รวมถึงแหล่งทุน			ต.ค.58-ก.ย. 60				25,000			25,000	ฝ่ายวิจัย
3.5	โครงการติดตามการทำวิจัยตามแผนการดำเนินงานวิจัย	เพื่อติดตามโครงการการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัย	มีระบบการติดตามงานวิจัย			ต.ค.58-ก.ย. 60							0	ฝ่ายวิจัย
3.6	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ด้านวิจัย	เพื่อช่วยเลือกการทำโครงการงานวิจัยในด้าน 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิจัย  2) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ด้านวิจัยเพื่อการเผยแพร่เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	มีระบบ/โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรู้ด้านวิจัย			ต.ค.58-ก.ย. 60							0	ฝ่ายวิจัย
3.7	โครงการการกำจัดขยะสารเคมีและของเสียอันตรายคณะสหเวชศาสตร์	1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ทำงานวิจัยในการจัดการและจำแนกประเภทสารเคมีและของเสียอันตราย ที่มาจากการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการวิจัยตาม และรักษารักษาสุขภาพแวดล้อม ตามหลักการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานวิจัยระดับสากล เพื่อยกระดับการวิจัย และการเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากลได้	1) บุคลากรทุกระดับที่ทำงานวิจัยสามารถจัดการและจำแนกประเภทสารเคมีและของเสียอันตราย ที่มาจากการวิจัยได้อย่างมีมาตรฐาน			ต.ค.59-ก.ย. 60		30,000					30,000	ฝ่ายวิจัย

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4	งบรายได้หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ		
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
		2) เพื่อทำการส่งออกขยะสารเคมีและของเสียอันตรายประเภทที่ไม่สามารถกำจัดเองได้ไปให้หน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญนำไปกำจัดทิ้งต่อไป  3) เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาคมคณะคณะสหเวชศาสตร์ ตลอดจนร่วมกันจัดการความรู้ ในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการให้เป็นแนวทางเดียวกัน	2) ขยะสารเคมีและของเสียอันตรายประเภทที่ไม่สามารถกำจัดเองได้ถูกส่งออกไปให้หน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญนำไปกำจัดทิ้งให้											
3.8	โครงการก้าวแรกนักวิจัย	พัฒนา/สร้างผู้ช่วยวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์/บุคลากรภายในคณะ	1) จำนวนผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการพัฒนา  2) จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการนี้			ต.ค.59-ก.ย. 60			50,000				50,000	ฝ่ายวิจัย
3.9	โครงการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข ปัญหาข้อจำกัดการผลิตผลงานวิจัยใน คณะสหเวชศาสตร์	1) เพื่อให้มีการพูดคุยและถอดบทเรียนการ ทำวิจัยในแต่ละหน่วยงานของคณะสหเวช ศาสตร์ให้เกิดแนวทางการเพิ่มจำนวนและ ศักยภาพงานวิจัย 2) เพื่อหาแนวทางในการร่วมมืองานวิจัย ภายในคณะฯ แต่ละหน่วยงานของคณะฯ อย่างมั่นคง	รายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ			ต.ค.59-ก.ย. 60			50,000				50,000	ฝ่ายวิจัย
3.10	โครงการนำเสนอความก้าวหน้าของ งานวิจัยของบุคลากรภาควิชา กายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559	1) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ดำเนินการทำวิจัยระหว่างบุคลากร  2) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรดำเนินการวิจัยได้ สำเร็จตามกรอบเวลา  3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากผลการวิจัยที่ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1) จำนวนงานวิจัยที่สำเร็จตามกรอบเวลา  2) จำนวนโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่  3) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ความรู้ในการทำวิจัยระหว่างบุคลากร			มิ.ย. 60 - ก.ค. 60	5,000						5,000	ภาควิชากายภาพบำบัด
3.11	โครงการประชุมวิชาการทาง กายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน	1) นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มี โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้ จากโครงการวิจัยระหว่างสถาบัน 2) สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา กายภาพบำบัดของแต่ละสถาบัน 3) สร้างบรรยากาศการทำวิจัยและสร้าง เครือข่ายนักวิจัย (อาจารย์) ระหว่างสถาบัน	1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  2) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ความรู้ในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน			ต.ค.59-ก.ย. 60	26,300						26,300	ภาควิชากายภาพบำบัด
							71,300	-	2,650,000	-	-		2,721,300	

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

**เป้าประสงค์ที่ 3.1** คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มร.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
<b>กลยุทธ์ที่ 1</b> ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในด้านวิชาการและวิจัย															
1	โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา	1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัยระหว่างอาจารย์และนักวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 2) เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ 3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีอยุธยา	จำนวนครั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ/หรือวัฒนธรรมระหว่างคณะและสถาบันในต่างประเทศ			พ.ค.60		300,000	210,000					510,000	คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2	การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	จำนวนลงนามความร่วมมือ ที่มีดำเนินการ 1 โครงการต่อปี	ต.ค.59-ก.ย.60				1,000,000						1,000,000	คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
								1,300,000	210,000	-	-	-	1,510,000		

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

**เป้าประสงค์ที่ 4.1** ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทาง สุขภาพที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน



วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลិតบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทางสุขภาพที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส				งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4							
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค. 60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
<b>กลยุทธ์ที่ 1</b> ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงรุกและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย โดยมุ่งเน้นผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนหรือองค์กรภายนอกและมีความต่อเนื่องหรือยั่งยืน														
1	โครงการบูรณาการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัยเทคนิคการแพทย์	1) เพื่อให้ประชากรในชุมชนทราบและตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนและชุมชน 2) เพื่อให้ประชากรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ 3) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจากการประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง 4) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์นำประสบการณ์หรือผลการดำเนินงานที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้	1) จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 60% 2) ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการ 60% 3) ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ 60% 4) ร้อยละของนักศึกษาที่เกิดการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 60% 5) จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการในโครงการนี้ อย่างน้อย 1 รายวิชา	ต.ค. 59 - ก.ย. 60				10,000					10,000	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกรกีฬาและออกกำลังกายในชุมชน	1) เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถใช้ทักษะความรู้บริการในการให้บริการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่บุคคลทั่วไปได้ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงมีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน 3) เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถใช้ทักษะความรู้ในการออกกำลังกายและเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่บุคคลทั่วไปได้ร้อยละ 70 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงมีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนร้อยละ 70	ม.ค.-มิ.ย.59				10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3	โครงการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	1)จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค.59				20,000					20,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาสำหรับนักกอล์ฟ	เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาสำหรับนักกอล์ฟ	1) นักกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะทางการกีฬาดีขึ้น 2) ด้านทักษะกีฬา กอล์ฟ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยในการออกรอบอยู่ระหว่าง 72-78	ต.ค.59-ก.ย.60				10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้	กองทุน	กองทุนวิจัย	งบ รพ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค. 60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม		มธ.				
			3) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจ ได้แก่ ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาจำนวนรายด้านมากกว่า 7 คะแนน 4) ด้านสมรรถภาพทางกาย คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละด้านพัฒนาขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 5) นักกีฬาออกสัฟมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 85												
5	โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อการบริการ	1) ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ วิชาการและวิจัยระหว่างภาควิชากายภาพบำบัด คณะเวชศาสตร์ และหน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในด้าน  2) การส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ 3) การแนะนำความรู้สู่ประชาชน ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท 4) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือด 5) การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกายในผู้ป่วยใส่สายระบายลมและน้ำที่ช่องทรวงอก	100% ของนักศึกษากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทำการรักษา และดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภท ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ และนักกายภาพบำบัด อย่างน้อยคนละ 1 ราย					18,000						18,000	ภาควิชากายภาพบำบัด
								68,000	0	0	0	0	68,000		

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

**เป้าประสงค์ที่ 4.2** คณะให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการ สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มร.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค. 60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
<b>กลยุทธ์ที่ 1</b> การพัฒนางานบริการวิชาการในรูปแบบการสร้างรายได้ในรูปแบบโครงการพิเศษ															
1	โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการสังคมในรูปแบบการสร้างรายได้														
	1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ 2) เพื่อให้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ แบบบูรณาการในทางกีฬา	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้				ก.ย. 60	95,000						95,000	หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
	1.2 โครงการการบริหารจัดการกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะทางกีฬา กอล์ฟ และส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการกอล์ฟ ในการส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม และการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งด้านทักษะกีฬาและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาวงการกีฬาต่อไป	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกีฬา กอล์ฟ และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง (70%) 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกอล์ฟ ในการส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (70%) 3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งด้านทักษะกีฬาและการบริหารจัดการ (75%)	ต.ค.59-ก.ย.60				3,000,000					3,000,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	
	1.3 โครงการแข่งขัน Street Basketball	1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเล่นกีฬาบาสเกตบอล 3 on 3 อย่างถูกต้อง 2) เพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3) จำนวนรายรับมากกว่ารายจ่าย	ต.ค. 59 - มี.ค. 60				65,000					65,000	หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์	
	1.4 โครงการอบรมผู้นำทางการกีฬาให้กับผู้นำชุมชน จ. ปทุมธานี	1) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่ติดบริการ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันทางด้านการพัฒนาสุขภาพในจังหวัดปทุมธานีมีความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 2) เพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3) จำนวนรายรับมากกว่ารายจ่าย	ต.ค.59-ก.ย.60				35,000					35,000	หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์	
	1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬา กอล์ฟ	1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเล่นกีฬา กอล์ฟอย่างถูกต้อง 2) เพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3) จำนวนรายรับมากกว่ารายจ่าย	ต.ค.59-ก.ย.60				120,000					120,000	หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์	
								3,315,000	0	0	0	0	3,315,000		

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**เป้าประสงค์ที่ 5.1** คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำพาคณะสู่เป้าหมายที่วางไว้

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำพองานสู่เป้าหมายที่วางไว้

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน															
1	โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน														
	1.1 การวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดการใช้งานงบประมาณ	จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ และการสร้างรายได้	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการวิเคราะห์งานด้านการเงินกับงบประมาณตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ต.ค.59-ก.ย.60				-						-	งานคลังและพัสดุ/ เลขานุการคณะ/ งานนโยบายและมาตรฐาน การศึกษา
	1.2 โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	ต.ค.59-ก.ย.60				10,000					10,000	คณะกรรมการจัดการความรู้	
	1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับพัฒนาตามพันธกิจของสาขาวิชา	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานมีรายละเอียดครบถ้วนและสะดวกต่อการปรับข้อมูลใหม่	ต.ค.59-ก.ย.60				10,000					10,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	
	1.4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาภาควิชากายภาพบำบัด	1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคคลทางกายภาพบำบัด 2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานตลอดช่วงปีงบประมาณ 2560 3) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นในภาควิชากายภาพบำบัด 4) เสริมสร้างความสามัคคีภายในภาควิชากายภาพบำบัด	บุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุมภาควิชาเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 80%	ต.ค.59-ก.ย.60				12,000					12,000	ภาควิชากายภาพบำบัด	
	1.5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ	1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบและมีแนวปฏิบัติที่ดี	1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้/ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น วัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบโดยนำหลักการ PDCA มาใช้เพื่อการพัฒนา และสร้างให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน วัดจากคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ	เม.ย.59							32,200			32,200	งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
							32,000	-	-	32,200	-	64,200			

# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความพอใจในการปฏิบัติงาน

**วิสัยทัศน์ :** เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

**พันธกิจ :** คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**เป้าประสงค์ที่ 5.2** บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ		
				1	2	3	4	งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุนวิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ				
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60									
<b>กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายและนโยบายคณะ</b>																
1	โครงการพัฒนาบุคลากร															
	1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน Active Learning (สัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์)	- เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ - เพื่อสร้างความสามัคคี - เพื่อให้บุคลากรมีจิตอาสา	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาในระดับดีมาก (มากกว่า 80%)		มี.ค.60			600,000						600,000	งานบริหารและธุรการ	
	1.2 การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการบริหารจัดการของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ	เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ชีตสมรรถนะความสามารถให้ตรงตามตำแหน่งหน้าที่	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/คน	ต.ค. 59 -ก.ย. 60				50,000					50,000	งานบริหารและธุรการ		
	1.3 โครงการสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา	-เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา - เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	1. แผนการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีพ.ศ 2559 -2560 2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			พ.ค.60 - ก.ค.60	200,000						200,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา		
<b>กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงจัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในคณะ</b>																
1	โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์	1. เพื่อสร้างสามัคคีธรรมของบุคลากร 2. เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยการแข่งขันทันทีพร้อมกัน	1. ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า 2. ร้อยละ 60 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการดำเนินการในภาพรวมของกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธ.ค.59 - ม.ค.60												งานคลังและพัสดุ
	1.1 โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (ใหม่) 80,000 บาท (คณะจัด)						80,000						80,000			
	1.2 โครงการกีฬาศูนย์สุขภาพศาสตร์ 30,000 บาท (รพธ. จัด)						30,000						30,000			
	1.3 โครงการกีฬาสამัคคี Tu Sport Day 5,000 บาท (มธ.จัด)						8,000						8,000			
								968,000	0	0	0	0	968,000			



# แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งทำนุบำรุงสังคมประชาธิปไตย ศิลปะ  
และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษาและบุคลากรได้รับการส่งเสริมค่านิยม  
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะและ  
วัฒนธรรมของชาติสู่สากล

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งทำนุบำรุงสังคมประชาธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษาและบุคลากรได้รับการส่งเสริมค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสู่สากล

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส				งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ	รวม	ผู้รับผิดชอบ
				1	2	3	4							
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60							
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาหรือก่อนประโยชน์/สร้างคุณค่าให้กับบุคคลทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน														
1	โครงการทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่ผู้พิทักษ์ร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์	1. เพื่อเป็นการทำบุญบำเพ็ญกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ก่อนเริ่มศึกษาในรายวิชาทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ 2. เพื่อสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ให้รู้ถึงความกตัญญู กตเวทิตาและปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับญาติของอาจารย์ใหญ่ เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับประชาชนผ่านการพูดคุยสนทนาโดยตรงหรือผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ 4. เสริมสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่นักศึกษาระหว่างชั้นปีสายวิชาชีพเดียวกัน รู้จักหรือร่วมมือกันเพื่อวางแผน ประสานงาน ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป	1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ระดับ 3.51 ขึ้นไป) 2. ร้อยละของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชา รู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตาและปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 4. ร้อยละของนักศึกษาสาขา กายภาพบำบัดชั้นปี 1-2 เห็นความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่คณะ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)				ก.ค.-ก.ย.59	25,000					25,000	ภาควิชากายภาพบำบัด
2	โครงการการเผยแพร่ค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านทางสื่อ	เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่คณะดำเนินงานผ่านทางสื่อต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์	จำนวนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้เผยแพร่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์			เม.ย. - ก.ย. 60		3,000					3,000	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1. เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคคลไทยกับต่างประเทศ 2. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยสู่ประชาคมต่างชาติ	จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคคลไทยกับต่างประเทศ			เม.ย. - ก.ย. 60		10,000					10,000	ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการสวมเสื้อกาวน์	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2. เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความผูกพันระหว่างคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	ร้อยละนักศึกษาที่เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์			ส.ค.-ก.ย.59		3,000					3,000	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (โครงการ/กิจกรรม)	ไตรมาส									รวม	ผู้รับผิดชอบ	
				1	2	3	4	งบรายได้ หน่วยงาน	กองทุน ค่าธรรมเนียม	กองทุน วิจัย	งบ รพ. มธ.	งบอื่น ๆ			
				ต.ค.-ธ.ค.59	ม.ค.-มี.ค.60	เม.ย.-มิ.ย.60	ก.ค.-ก.ย.60								
		4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี													
5	โครงการ big cleaning days	<p>1) เพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาพื้นที่ ภาควิชาฯ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ</p> <p>2) เพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์และ เครื่องมือของภาควิชาฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้ งาน</p> <p>3) เพื่อปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเรียนการ สอนและการวิจัยให้เหมาะสมกับรูปแบบ และความต้องการในการใช้งานในปัจจุบัน</p> <p>4) เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยในการ ทำงานช่วยเหลือกันและแบ่งสรรปันส่วน ร่วมกัน</p> <p>5) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัติ ส่วนรวมของหน่วยงานและทางราชการ</p>	<p>จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ร้อยละผู้เข้าร่วมที่มีความพึงพอใจในการ ดำเนินกิจกรรมที่ระดับ 3</p> <p>ร้อยละผู้ใช้งานที่มีความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินการที่ระดับ 3</p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อภูมิทัศน์ หรือการเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ดีขึ้น</p>				ก.ค.-ก.ย.59	20,000					20,000	ภาควิชาเทคนิค การแพทย์	
							61,000	0	0	0	0	0	61,000		